



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และตามมติที่ประชุมของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนและการวัดผลทุกรายวิชาในรูปแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Blended-learning with an on-line focus) ทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับการสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัย (On-site learning) ให้เป็นไปตามบริบทสถานการณ์พื้นที่ โดยหากมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะและดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด

๒. เนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานตามบริบทสถานการณ์พื้นที่ จะต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้ การวัดประเมินผลให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานในสาขาวิชาชีพ สำหรับการสอนแบบออนไลน์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓. การดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกสอน โครงการวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ตลอดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาโดยคณะและสาขาวิชา โดยกิจกรรมทดแทนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพในสาขานั้น รวมถึงพิจารณาปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือกิจกรรมอื่นทดแทนที่ได้ดำเนินการไป

๔. การดำเนินการวัดประเมินผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การเขียนบันทึกความก้าวหน้า การมอบหมายงาน การส่งรายงาน การนำเสนอหรือการสอบปากเปล่าผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออาจกำหนดวิธีการวัดผลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

๕. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ให้คณบดีของคณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร